



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 355 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562

ช่วงวันที่ 22-26 เมษายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- การส่งออกสินค้าของไทยในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 21,440.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ. หดตัว -4.88%
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 96.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 95.6
- ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ 3 ประเทศ
- กรมการค้าภายในเตรียมออกมาตรการควบคุมราคาสุกรหน้าฟาร์มไม่ให้เกินกิโลกรัมละ 75 บาท หรือราคาเนื้อสุกรชำแหละไม่เกินกิโลกรัมละ 150 บาท
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.97 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย.

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าของไทยในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 21,440.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ. หดตัว -4.88% (สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -3.3 ถึง -4.0%) ส่วนการนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 19,435.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ. หดตัว -7.63% ทำให้ดุลการค้าเกินดุล 2,004.7 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ. เมื่อพิจารณาภาพรวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 62 (ม.ค.-มี.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 61,987.8 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ. หดตัว -1.64% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 59,981.1 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ. หดตัว -1.20% และดุลการค้าเกินดุล 2,006.7 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 96.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 95.6 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในองค์ประกอบด้านยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย, รัฐบาลลาว, รัฐบาลจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์-คุนหมิง พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมลงนามความร่วมมือเรื่องดังกล่าวในการประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25-27 เม.ย. ที่ประเทศจีน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมออกมาตรการควบคุมราคาสุกรหน้าฟาร์มไม่ให้เกินกิโลกรัมละ 75 บาท หรือราคาเนื้อสุกรชำแหละไม่เกินกิโลกรัมละ 150 บาท จากปัจจุบันที่ราคาหน้าฟาร์ม 73-74 บาท เน้นการกำหนดเพดานสูงสุด และ ควบคุมปริมาณการส่งออกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากพบว่าราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้นมากจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านของไทย ส่งผลให้ความต้องการเนื้อสุกรในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.97 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น เงินบาทได้อ่อนค่าไปแตะที่ระดับ 32.10 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ. ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 4 เดือน ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาบางส่วนปลายสัปดาห์ โดยการอ่อนค่าของเงินบาทสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ และสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด ประกอบกับมีแรงหนุนเพิ่มเติม หลังเงินยูโรถูกกดดันจากสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีและยุโรปโซนในภาพรวม



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 1/62 (ประมาณการครั้งที่ 1) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.2%, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 4.9%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 2.7%
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราว่างงานในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นแตะ 2.5%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.9%, ยอดขายร้านอาหารสะดวกซื้อในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.03% เมื่อเทียบรายปี, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1%
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเผยว่า**ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/62 (ประมาณการครั้งที่ 1) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.2%** สูงกว่าระดับ 2.2% ในไตรมาส 4/61, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผยว่า**ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 4.9%** สู่ระดับ 5.21 ล้านยูนิต จากระดับ 5.48 ล้านยูนิตในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า**ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 2.7%** หลังจากลดลง 1.1% ในเดือน ก.พ.

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่า**อัตราว่างงานในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นแตะ 2.5%** เมื่อปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว โดยประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ว่างงานทั้งสิ้น 1.74 ล้านคน เพิ่มขึ้น 140,000 คนจากเดือนก่อนหน้า, กระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเผยว่า**การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.9%**, สมาคมแฟรนไชส์ของญี่ปุ่น (JFA) เผยว่า**ยอดขายร้านอาหารสะดวกซื้อในญี่ปุ่นในเดือน มี.ค.เพิ่มขึ้น 0.03% เมื่อเทียบรายปี, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1%** พร้อมกับคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เม.ย. ที่ระดับ 63.30 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ได้รับแรงกดดันมาจากข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ปรับลดราคาน้ำมันดิบลง นอกจากนั้นบริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์เปิดเผยข้อมูลแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯที่มีการใช้งานว่ามีจำนวนลดลง 20 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.พ., การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนก.พ., ดัชนีการผลิตเดือน เม.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน เม.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/62, อัตราว่างงานเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือน มี.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/บริการเดือน เม.ย.